

CHAYO กดปุ่มเร่งปล่อยสินเชื่อ ลุยซื้อหนี้สถาบันการเงินหมื่นล.

พื้นที่ - CHAYO เร่งเครื่องลุยธุรกิจปล่อยสินเชื่อเต็มสูบ คาดปี 2561 นี้ ยอดปล่อยสินเชื่อทั้งที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกันทะลุ 100 ล้านบาท คาดเริ่มไตรมาส 4/2561 นี้เป็นต้นไป แยมอยู่ระหว่างเจรจาซื้อหนี้ด้วยคุณภาพจากสถาบันการเงินอีก 7 ราย มูลค่ากว่า 1 หมื่นล้านบาท เล็งออกหุ้นกู้นำเงินมาลงทุนซื้อหนี้เพิ่มเติมปลายปี

นายสุชนันต์ ยศะสินธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีโอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO เปิดเผยว่า ล่าสุดบริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ จำนวน 2 บริษัท คือ บริษัท ซีโอ เงินกู้ จำกัด → **อ่านต่อหน้า 31**



สุชนันต์ ยศะสินธุ์

กระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

● ติดสถาบันการเงิน 7 ราย

ขณะเดียวกันบริษัทยังมีความสนใจและมองหาโอกาสเข้าร่วมเสนอราคาเพื่อรับซื้อหนี้ด้วยคุณภาพจากสถาบันการเงินเข้ามาบริหารเพิ่มมากขึ้น ในตอนนี้บริษัทอยู่ระหว่างเจรจากับสถาบันการเงิน จำนวน 7 แห่ง มีมูลค่ารวมไม่ต่ำกว่า 1 หมื่นล้านบาท คาดว่าจะทยอยเห็นความชัดเจนอย่างต่อเนื่อง แต่จะมากที่สุดในช่วงไตรมาส 4/2561 ทั้งนี้ บริษัทยังคงมั่นใจว่าในปีนี้จะสามารถซื้อหนี้ด้วยคุณภาพเข้ามาบริหารเพิ่มได้ตามเป้าหมายที่ไม่ต่ำกว่า 1 หมื่นล้านบาท

จากปัจจุบันสามารถซื้อหนี้มาได้แล้ว 8.6 พันล้านบาท ส่วนมูลค่าที่คงค้างในปัจจุบันมีอยู่ในพอร์ตแล้วกว่า 3.7 หมื่นล้านบาท แบ่งออกเป็นหนี้ที่ไม่มีหลักประกันประมาณ 3.5 หมื่นล้านบาท และหนี้ที่มีหลักประกันรวม 2 พันล้านบาท ขณะนี้ที่บริษัทอยู่ระหว่างเตรียมการที่จะขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อออกหุ้นกู้ รองรับการซื้อหนี้อย่างต่อเนื่อง แต่มูลค่านั้นยังต้องประเมินอีกครั้งว่ามีความจำเป็นต้องใช้เงินมากน้อยเพียงใด คาดว่าจะได้เห็นความชัดเจนในระยะถัดไป

"อันที่จริงแล้วก่อนหน้านี้นะเราก็เปิดให้บริการสินเชื่ออยู่แล้ว ซึ่งมองว่าการกลับมาลงทุนปล่อยสินเชื่อจะเข้ามาช่วยต่อยอดธุรกิจให้มีการเติบโตในอนาคตเนื่องจากเรามองว่าลูกค้ากลุ่มพนักงาน มนุษย์เงินเดือนยังมีความต้องการสินเชื่อที่เพิ่มสูงแต่บางรายไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้เพราะไม่มีหลักประกัน ซึ่งเราไม่มองว่าการปล่อยสินเชื่อจะส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงอะไร เนื่องจากลูกค้าทุกรายเรามีการสำรวจการทำธุรกรรมที่ค่อนข้างละเอียด อย่างไรก็ตามในปีนี้เป็นปีที่เราเพิ่งเริ่มต้นจึงอาจยังไม่เห็นการเติบโตที่ชัดเจนนัก และจะเห็นเป็นรูปธรรมในปี 2562 เป็นต้นไป" นายสุชนันต์กล่าว

CHAYO (ต่อจากหน้า 3)

ที่ประกอบธุรกิจให้บริการปล่อยสินเชื่อบุคคล สินเชื่อ nano และไฟโง ไฟแนนซ์ และบริษัท ซีโอ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ที่ประกอบธุรกิจให้กู้ยืมเงิน โดยทั้งจากการรับจำนองอสังหาริมทรัพย์ การรับซื้ออสังหาริมทรัพย์ด้วยการฝากขาย และประกอบกิจการค้าที่ดิน พัฒนาและจัดทำโครงการอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น

● เป้าปล่อยสินเชื่อ 500 ล้าน

โดยการปล่อยสินเชื่อของทั้ง 2 บริษัทจะเน้นเจาะกลุ่มลูกค้าที่ต้องการเงินทุน และเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันทางการเงินได้ไม่มาก เช่น กลุ่มลูกค้าที่ต้องการเงินทุนและมีหลักประกัน กลุ่มลูกค้าที่ต้องการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และขายให้กับบริษัทหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่ยังมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนกลุ่มลูกค้าที่เป็นพนักงานประจำ ทั้งบริษัทเอกชนและรัฐบาล ลูกจ้างประจำ หรือลูกค้าเดิมที่มีธุรกรรมกับบริษัท ซึ่งมีความต้องการสินเชื่อสูง แต่ไม่มีหลัก

ทรัพย์มูลค่าประกัน เป็นต้น

เบื้องต้นบริษัทคาดว่าจะสามารถเริ่มให้บริการได้ในช่วงไตรมาส 4/2561 นี้ เป็นต้นไป เบื้องต้นบริษัทตั้งเป้าหมายจะมียอดการปล่อยสินเชื่อทั้งที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน ในช่วงที่เหลือของปี 2561 จะไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท และภายในปี 2563 จะมียอดการปล่อยสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นเป็น 500 ล้านบาท ในปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการเจรจากับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่างๆ ประมาณ 1-2 ราย ซึ่งการตอบรับออกมาค่อนข้างดี มองว่าหากสามารถเจาะกลุ่มลูกค้าดังกล่าวได้จะช่วยสนับสนุนให้ยอดปล่อยสินเชื่อในปี 2563 เติบโตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

ขณะที่สัดส่วนรายได้ในสิ้นปี 2561 บริษัทยังคงมองว่ารายได้หลักยังมาจากการซื้อหนี้ด้วยคุณภาพเข้ามาบริหาร ที่ 70-80%, รับบริหารหนี้เสียประมาณ 17-18% และธุรกิจคอลเซ็นเตอร์ประมาณ 2-3% แม้การรับรู้รายได้จากจากธุรกิจบริการและปล่อยสินเชื่อมีแนวโน้มเติบโตมากขึ้น แต่ยังไม่สามารถระบุสัดส่วนในอนาคตได้ เนื่องจากยังมีหลายปัจจัยที่อาจส่งผล